
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 02.05. 2014. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir, Tómas Gísli Guðjónsson, Gunnar Svavar 

Friðriksson, Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, Aníta Ómarsdóttir og Guðbjörg 

Norðfjörð. Fulltrúar nemenda boðuðu forföll. 

Dagskrá  

1. Skólapúlsinn.  
Guðrún Snorradóttir fór yfir niðurstöður foreldrakönnunar. Niðurstöður hafa líka verið 
kynntar fyrir kennurum. Sjálfsmatsteymi skólans mun í kjölfarið vinna umbótaáætlun með 
það að markmiði að bæta þá þætti sem þarfnast frekari skoðunar.  

2. Viðmiðunarstundaskrá. 
Skólastjóri fór yfir lokaútgáfu af viðmiðunarstundaskrá fyrir Hraunvallaskóla og kynnti helstu 
áherslubreytingar.  

3. Val í unglingadeild. Skólastjóri kynnti valgreinabækling fyrir skólaráði en næsta skólaár munu 
nemendur í 8.-10. bekk hafa fjölmörg valtilboð til að velja úr. Yfir 60 valnámskeið eru í boði 
og af þeim verða milli 40-50 námskeið kennd.  

4. Önnur mál.  
A. Spurt var um stöðuna á framkvæmdum á þremur lausum kennslustofum sem 

byggðar verða á lóð skólans í sumar. Skólastjóra var ekki kunnugt um hvort búið væri 

að bjóða framkvæmdina út. Tómas ætlaði að senda póst á framkvæmdasvið fyrir 

hönd foreldrafélagsins og fá nýjustu upplýsingar. 

B. Skólastjóri sagði frá að skólanum hefur verið úthlutað 26 skjávörpum sem verða 

settir upp í maí. Þá er fyrirhugað að setja upp þráðlausa punkta/net á þessu ári.   

 

 
Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


